

'Unspoken Words' là Cuốn Sách Đầu Tay của Học Sinh Trường Clarkston HS Đã Được Xuất Bản; Hiện Đã Có trên Amazon

Khi cô học sinh cuối cấp Kira Farris của Trường Clarkston High School còn đang rơi vào tình cảnh khó xử với một cậu trai cách đây vài năm, em ấy đã quyết định chuyển sự giận dữ và những cảm xúc của mình qua việc viết thơ.

[The Unspoken Words](#) là một tập thơ dài 101 trang với tám chương khám phá về các chủ đề liên quan đến sự đổ vỡ, công việc, và việc tự khám phá bản thân. Cuốn sách đã được xuất bản vào ngày 26 tháng 12 năm 2023.

“Những bài thơ này nói lên câu chuyện về bản thân em thời trẻ và việc em đã ở trong hoàn cảnh chật vật như thế nào và đã để một cậu trai ngớ ngẩn khiến em không còn là chính mình khi em tự tách biệt bản thân với các bạn đồng trang lứa”, Kira chia sẻ. “Điều tốt là em có thể nhận ra điều này và tự vực dậy bản thân mình. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, mẹ đỡ đầu, gia đình và bạn bè, em đã có thể chữa lành khỏi tất cả những điều đó.”

Clarkston High đã tổ chức một buổi ký tặng sách và sự kiện gặp gỡ chào mừng tại trung tâm truyền thông của trường vào ngày 29 tháng 2 để chúc mừng thành tích của Kira. Em thậm chí còn tiến hành một buổi hỏi đáp Q&A về cuốn sách của mình và chia sẻ động lực cũng như hành trình của mình với tư cách là một tác giả trẻ. Em cũng đã ký tặng các bản sao cuốn sách của mình cho các bạn học sinh, giảng viên, và nhân viên. Kira bày tỏ sự phấn khích cũng như căng thẳng khi trở thành một tác giả có sách được xuất bản.

“Ban đầu, em không hề có ý định xuất bản sách. Em thực sự chỉ viết cuốn sách này để bày tỏ những suy nghĩ của mình trên giấy và em muốn chương đó của cuộc đời mình khép lại”, Kira nói. “Khi em xuất bản cuốn sách, em nghĩ có lẽ câu chuyện của mình có thể giúp ích được người khác.”

Kira đã viết lách được ba năm, và để hoàn thành cuốn [The Unspoken Words](#), em đã dành ra khoảng một năm. Em đã tự xuất bản cuốn sách của mình thông qua Amazon KDP, nền tảng cho phép xuất bản sách miễn phí. Cho đến nay, em đã bán được 32 cuốn và con số ấy vẫn đang dần tăng lên.

“Em cảm thấy thật tuyệt vời khi mọi người thực sự đang đọc cuốn sách của em vì điều ấy cho em biết rằng câu chuyện của mình đã được lắng nghe”, em bày tỏ. “Em rất biết ơn ngôi trường của mình, đặc biệt là cô Harden, vì em không hề có ý định nói với nhà trường về cuốn sách của mình. Khi cô Harden biết chuyện, cô ấy nói rằng chúng ta phải tổ chức một buổi ký tặng sách và tất cả mọi người đều đồng tình.”

Tracie Harden, Chuyên Gia Truyền Thông tại Thư Viện của Clarkston High School và cũng là một tác giả có sách xuất bản, đã bày tỏ niềm tự hào về thành tích to lớn của Kira và muốn chúc mừng em ấy.

“Mặc dù em ấy khiêm tốn nhưng đây là một điều gì đó thật lớn lao”, Cô Harden nhận xét. “Em ấy là người tự xuất bản, em ấy đủ táo bạo và can đảm để viết những lời của mình ra giấy và chia sẻ với mọi người.”

Kira cũng có ý định viết thêm sách trong tương lai. Tuy nhiên, em hiện đang tập trung cho việc học của mình. Em sẽ theo học tại Savannah State University để theo đuổi chuyên ngành khoa học pháp y, với mục tiêu trở thành một nhiếp ảnh gia pháp y. Kira nói rằng cuốn sách của em nhằm mục đích truyền tải một bài học quý giá.

“Em hy vọng mọi người đều nhớ đến giá trị của bản thân”, Kira nói. “Đó là vì giá trị của một người không bao giờ được đo lường bởi bất kỳ ai khác ngoài chính họ.”

Để xem hình ảnh buổi ký tặng sách, nhấn [vào đây](#).

XXX